

\*

Số 266-BC/HNDT

Đồng Xoài, ngày 22 tháng 5 năm 2018

## BÁO CÁO

**Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.**

Thực hiện Công văn số 3870-CV/HNDTW, ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc yêu cầu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 06/9/2013 của Tỉnh ủy về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả tổ chức thực hiện như sau:

### Phần thứ nhất

#### KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 25

##### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

###### 1. Vị trí địa lý:

Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, có diện tích tự nhiên 6.871,453 km<sup>2</sup>, dân số khoảng gần 1 triệu người, 41 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20%, có đường biên giới dài 260,4 km, giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Đơn vị hành chính của tỉnh gồm 11 huyện, thị với 111 xã, phường, thị trấn với 873 thôn, ấp, khu phố, tổng số hộ nông dân 123.873 hộ, số hộ nông nghiệp có tham gia hội viên nông dân 81.487 hộ, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 88.120 hội viên, trong đó có 899 chi hội và 3.457 tổ hội, Chất lượng hội viên tiếp tục được nâng cao, qua đó đã củng cố được 15.760 hội viên nòng cốt, 4.651 hội viên là đảng viên, số hộ thoát nghèo trong 5 năm qua 4.397 hộ. Hiện nay toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp với khoảng 200 doanh nghiệp tư nhân hoạt động; toàn tỉnh có 2.093 doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết việc làm cho gần 19.000 lao động. Những năm qua, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội của tỉnh phát triển tích cực, tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư, các dự án bước đầu phát triển hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xã hội, chính trị luôn ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt

50,03 triệu đồng/người/năm (tương đương với 1.106 USD), tăng gần 2,5 lần so với 5 năm trước, bộ mặt nông thôn, đô thị, ngày càng đổi mới so với trước. Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp chậm đổi mới, tỷ trọng về trồng trọt còn rất cao, trong khi chăn nuôi, ngành nghề nông thôn, dịch vụ trong nông nghiệp là những ngành có giá trị gia tăng cao, nhưng còn chiếm tỷ trọng quá nhỏ, công tác triển khai xây dựng chương trình nông thôn tiến độ chậm, chưa huy động tốt sức dân, còn chủ yếu dựa vào sự đầu tư của nhà nước, việc đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, xây dựng các chợ đầu mối nông sản tiến tới hình thành sàn giao dịch nông sản chủ lực của tỉnh còn chậm triển khai...v.v.

## *2. Tình hình nông dân, dân tộc, tôn giáo.*

Toàn tỉnh hiện có 41 dân tộc, 8 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân (Công giáo, Phật giáo, Cao đài, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Hồ giáo, Ba'hai). Là một tỉnh có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao đã góp phần nâng cao hiệu quả nông nghiệp. Trong những năm qua, các cấp hội đã chủ động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bình Phước lần thứ VIII về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với các chính sách của Nhà nước đối với vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn ... đã tạo động lực khơi dậy các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mạnh dạn đầu tư cơ giới hóa ...góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ... đã góp phần giảm dần tỷ lệ thất nghiệp, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp cho nông dân nói riêng và nhân dân nói chung có điều kiện ổn định cuộc sống; bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đời sống của nhân dân cũng ngày được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận không nhỏ nông dân còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tình hình di, dịch cư tự do, học sinh dân tộc thiểu số bỏ học còn xảy ra. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số do nhận thức còn hạn chế dẫn đến việc bán đất sản xuất, bán điều non do vậy tình trạng thiếu ăn, không có đất sản xuất trong đồng bào dân tộc còn diễn ra, do đó cũng ảnh hưởng không

nhỏ đến việc thực hiện công tác dân vận trong hội viên nông dân, nhất là hội viên người đồng bào dân tộc, người có đạo.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI**

### *1. Công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết*

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 19 - NQ/HNĐTƯ, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (tại Hội nghị lần IV (khóa VI) “về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 06/9/2013 của Tỉnh ủy. Hội Nông dân tỉnh Bình Phước đã xây dựng ban hành Kế hoạch để tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt thực hiện những nội dung công tác dân vận đến Hội Nông dân các huyện, thị gắn với các hoạt động của các cấp Hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, hội viên nông dân thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội; sinh hoạt chuyên đề, các lớp tập huấn, đồng thời tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; bản tin Hội Nông dân tỉnh, trên website tỉnh hội, đài phát thanh - truyền hình tỉnh và hệ thống cụm loa truyền thanh ở huyện, thôn, xã.

### *2. Việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết*

Hàng năm Hội Nông dân tỉnh đã chủ động nghiên cứu và cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận gắn với việc triển khai Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về “ Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Kết luận số 120 – KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 16/CT –TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết số 19 - NQ/HNĐTƯ, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (tại Hội nghị lần IV (khóa VI) “về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 06/9/2013 của Tỉnh ủy, đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị tổ chức thực hiện và xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đối với hoạt động Hội, là điều kiện quan trọng để củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức Hội với hội viên nông dân. Đồng thời, cũng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của hội đối với công tác vận động nông

dân, phải đáp ứng được nhu cầu trong tình hình mới, qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua “ dân vận khéo”, phong trào xây dựng nông thôn mới ...nhất là vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký cam kết cá nhân rèn luyện giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng chuẩn mực cán bộ công chức theo phong cách “ trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

### *3. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành*

Đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Các năm qua đã phối hợp với MTTQ, các sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó. Đã đóng góp ý kiến vào 38 dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân thông qua nghiên cứu, phản biện đối với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã chuyển cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền 538 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của hội viên và nông dân, phối hợp đài truyền thanh – truyền hình, báo nông thôn viết bài, đưa tin về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

### *4. Công tác kiểm tra, giám sát*

Công tác kiểm tra, giám sát của Hội được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Hằng năm, các cấp Hội đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ( khóa XI) “ Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Hội Nông dân tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo Chương trình phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thực hiện các chương trình, dự án, quản lý tài chính, sử dụng Quỹ Hội.... Cùng tham gia giám sát công tác xây dựng nông thôn mới, các công trình xây dựng nhà văn hóa thôn, ấp, đường giao thông nông thôn.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**\* Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết**

**1. Việc thực hiện 4 mục tiêu**

Nhằm góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/HNĐTW, ngày 20/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (tại Hội nghị lần IV (khóa VI) “về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 06/9/2013 của Tỉnh ủy. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội trong công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Qua đó, đã cùng với cấp ủy và chính quyền đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trước dân, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân và là cầu nối giữa Đảng với dân, góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng khăng khít, đảm bảo ý Đảng luôn hợp với lòng dân. Nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà.

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tập hợp đoàn kết, hội viên, đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nông dân nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị*”. Các cấp hội luôn thực hiện tốt vai trò Trung tâm trong việc kêu gọi đoàn kết, động viên cán bộ, hội viên và nông dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị mới, giảm nghèo bền vững ... đã khơi dậy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên và nông dân, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó từ mỗi gia đình hội viên trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã vận động hội viên, nông dân chủ động, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều việc làm cụ thể: đóng góp ngày công, vật chất, hiến đất tu sửa 1.151 km đường nông thôn, 268 km kênh mương nội đồng, 473 cầu cống, 23 nhà văn hóa thôn, 670 km đường điện chiếu sáng quy ra tiền trên 100 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp thực hiện 09 tiêu chí: giao thông, thủy lợi, nhà ở, thu nhập, giảm nghèo, văn hóa, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh

trật tự. Kết quả đã có 27/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân số tiêu chí của các xã đến cuối năm 2017 là 13,28 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 05 tiêu chí.

Các cấp hội đã chủ động xây dựng kết hoạch tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy đến với cán bộ, hội viên và nông dân. Nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, để tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng của cán bộ, hội viên và nông dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền vận động luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhân dân, cụ thể là việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/4/2017 về chuyển đổi, phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 về phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình số 200/CTr-UBND ngày 11/8/2016 về phát triển nông nghiệp - nông thôn - nông dân giai đoạn 2016 - 2020; Đề án 192 “Cùng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020”.....Qua đó, góp phần củng cố, đổi mới và thúc đẩy hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội và hội viên nông dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã huy động cả hệ thống chính trị ủng hộ, hỗ trợ và tích cực phối hợp với các cấp Hội Nông dân thực hiện Đề án, Dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Trong 5 năm qua các cấp hội đã tổ chức phát động sâu rộng các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh tới hội viên nông dân trên địa bàn. Vận động hội viên nông dân tích cực tham gia đăng ký thi đua và thực hiện các chính sách tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị g và phát triển bền vững, chú trọng phát triển cây công nghiệp xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, liên kết chặt chẽ giữa hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Hằng năm, đã thu hút bình quân 50.000 hộ hội viên đăng ký phấn đấu, trong đó có bình quân 27.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, có 129 hộ được công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung

ương, các cấp Hội đã vận động, giúp đỡ 3.244 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo xuống còn 3,18%; xây dựng 206 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở. Hàng năm, các cấp hội xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với lực lượng vũ trang nhân dân trong việc đảm bảo, quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt tích cực tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc .

## *2. Việc thực hiện 5 quan điểm*

Các cấp Hội cần đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền để nông dân nắm chắc hiểu sâu về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên nắm bắt tình hình khó khăn, bức xúc của nông dân như: tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc, gia cầm giả, kém chất lượng, thực phẩm không đảm bảo an toàn, nông dân phải đóng nhiều khoản trái quy định, vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở, khiếu kiện ... để kiến nghị với Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng để có giải pháp tháo gỡ khó khăn bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nông dân.

Chủ động tham gia đề xuất cơ chế, chính sách với Đảng và Nhà nước những vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đời sống nông dân, tập trung cho cơ sở, đổi mới các hình thức tập hợp nông dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu quả, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ, xây dựng mô hình “ Dân vận khéo”.

Xác định việc thực hiện công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận là công tác vận động quần chúng. Trong những năm qua các cấp hội đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi sâu vào đời sống và hoạt động sản xuất của nông dân, đã tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội xem việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội, Các cấp Hội trong tỉnh đã ban hành các

kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó đã thực hiện tốt công tác tập huấn cho cán bộ cơ sở và chi Hội với 48 lớp tập huấn cho 4.951 lượt cán bộ Hội tham gia. Tổ chức 1.720 cuộc với trên 71.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã tổ chức 92 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ Hội Nông dân huyện, thị, cơ sở, chi, tổ Hội, tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, có 8.605 người tham gia.

Hội Nông dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Đề án “Cùng cố lực lượng và phát triển phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020”. Qua việc triển khai Đề án 192 đã đạt được những kết quả nổi bật, có tác dụng thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, đổi mới và thúc đẩy hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội và hội viên nông dân về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đã huy động cả hệ thống chính trị ủng hộ, hỗ trợ và tích cực phối hợp với các cấp Hội Nông dân thực hiện Đề án, Dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

##### **1.Đánh giá chung**

##### **\*Ưu điểm:**

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 – NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đã có những chuyển biến tích cực hiệu quả rõ nét hơn. Các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW đã được các cấp hội cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hàng năm, hầu hết các cấp Hội đã bám sát nội dung, kế hoạch triển khai của Hội Nông dân tỉnh đề ra. Các cấp hội đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhờ đó thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức hội, cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân tham gia đông đủ các cuộc họp, các lớp tập huấn, đảng viên đã thật sự gương mẫu trong việc học tập quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước; đây là yếu tố quyết định để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận.

Thông qua việc thực hiện công tác dân vận, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác dân vận đã giúp hội viên nông dân người đồng bào các dân tộc thay đổi nếp sống, cách nghĩ; ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; không sinh hoạt đạo trái pháp luật. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân hiểu rõ thêm các chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ những quy định của địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được cán bộ, hội viên và nhân dân quan tâm, chú trọng hơn. Các phong trào thi đua luôn được phát động và thực hiện sôi nổi, hình thức tổ chức sinh hoạt hội được các cấp hội thường xuyên đổi mới phù hợp với xu hướng và tình hình thực tế. Các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong việc kiểm tra, giám sát để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên và nhân dân, đồng thời vận động hội viên và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Duy trì, phát triển các mô hình dân vận trong nhân dân.

**\*Hạn chế:**

Một số cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận có lúc chưa kịp thời; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân và các tầng lớp nhân dân ở một số nơi còn hạn chế, chưa có biện pháp xử lý phù hợp, đã gây không ít khó khăn cho hội viên nông dân và nhân dân, chậm phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết.

Việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận còn chậm; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức.

Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, nhiều bức xúc chưa được giải quyết kịp thời. Phương pháp vận động, tập hợp quần chúng chưa thực sự phong phú là khó khăn chung đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Các cấp Hội còn lúng túng trong công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện các quy định về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

**2. Nguyên Nhân**

Một số cấp ủy, chính quyền, ban, ngành và các cấp hội chưa nhận thức được trách nhiệm công tác dân vận, vận động quần chúng là cả hệ thống chính trị. Vai

trò chủ động tham mưu, đề xuất của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở chưa mạnh, chưa kịp thời.

Trình độ, kỹ năng công tác dân vận của cán bộ cơ sở còn hạn chế, nhất là cán bộ mới nhận công tác, cần được tập huấn thường xuyên. Vai trò của các cấp Hội ở cơ sở chưa được chú trọng đúng mức nên còn hạn chế trong tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên và nông dân hiểu biết thật đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc về thực hiện công tác dân vận; kinh phí hoạt động ít.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác vận động quần chúng của Đảng.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đẩy mạnh việc “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong

thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận tại các cơ sở Hội; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

Tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân. Tạo cho nhân dân có lòng tin đối với Đảng và Nhà nước vào việc triển khai thực hiện công tác dân vận.

## **Phần thứ hai**

### **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT 25**

#### **I. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:**

Các cấp Hội tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ hơn nữa mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác dân vận, gắn thực hiện thực hiện công tác dân vận với quy chế dân chủ ở cơ sở với việc đẩy mạnh học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục cùng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội trên tinh thần rõ nội dung để bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, giữ vững mạnh, ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các cấp, trong đó bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cơ sở làm công tác dân vận, tạo điều kiện kinh phí hoạt động cho chi hội, tổ hội.

## II. Kiến nghị, đề xuất

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu của Hội Nông dân các cấp cho cấp ủy về công tác dân vận, góp phần tích cực cùng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào xây dựng nông thôn mới, phòng trào bảo vệ an ninh, quốc phòng... kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, không ngừng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” của Hội Nông dân tỉnh./.

### Nơi nhận:

- Ban Tuyên huấn TW Hội; *thư*
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực HND tỉnh;
- Lưu: VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**  
**BCH**  
**HỘI NÔNG DÂN**  
**T. BÌNH PHƯỚC**  
*Phạm Kim Trọng*